

# EVNGENCO 3 ĐẢM BẢO SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Kết thúc năm 2021, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) có quyền tự hào về những gì mình đã làm được trong điều kiện phải gồng mình chống chọi với sự bùng phát lần thứ 4 của đại dịch Covid-19. Sản xuất, kinh doanh ổn định, công tác phòng chống dịch đảm bảo, đó là điều kiện để Tổng công ty đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện, góp sức chung tay cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh.

## Sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch

EVNGENCO 3 có trụ sở chính đóng tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng tất các nhà máy điện thuộc quản lý của Tổng công ty lại có mặt khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Năm 2021, đặc biệt là khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, để giữ an toàn nguồn lực cho công tác sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy, lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải vừa đảm bảo sản xuất vừa nêu cao tinh thần phòng, chống dịch. Bám sát sự chỉ đạo đó, từ Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện, đến các Trung tâm Điện lực Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), Vĩnh Tân (Bình Thuận), Mông Dương (Quảng Ninh)... đều quán triệt đầy đủ việc thực hiện 5K của Bộ Y tế, trong thời gian bùng phát dịch tại địa phương, đội ngũ công nhân sửa chữa vận hành phải ăn ngủ tập trung tại nhà máy để tránh lây lan dịch bệnh.

Được biết, các nhà máy điện của

Tổng công ty Phát điện 3 đều là những nhà máy có công suất lớn, chiếm sản lượng cao trong hệ thống điện quốc gia. Vì thế việc duy trì ổn định nguồn điện tại các trung tâm điện lực trong cao điểm mùa khô là trách nhiệm rất lớn, vừa để đảm bảo phát triển sản xuất vừa phải đảm bảo điện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

EVNGENCO 3 luôn ý thức sâu sắc rằng: Sản xuất - kinh doanh và phòng chống dịch là hai nhiệm vụ luôn song hành với nhau. Muốn sản xuất phát triển phải làm tốt công tác phòng, chống dịch. Bởi vậy, thời gian qua từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc thường xuyên, chăm lo đầy đủ việc ăn ở, vệ sinh, y tế, phòng chống dịch bệnh với điều kiện tốt nhất để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho CB, CNV, người lao động, sẵn sàng ứng trực hỗ trợ lẫn nhau khi có tình huống xảy ra. Gác lại hạnh phúc riêng, tạm chia xa gia đình. Chạy đua với thời gian, căng mình xử lý sự cố, bất thường của hệ thống thiết bị, khai thác có hiệu quả công suất

của nhà máy, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đầu tư trong hoàn cảnh nào nguồn điện do Tổng công ty quản lý vẫn tỏa sáng, an ninh năng lượng quốc gia vẫn đảm bảo.

## Thương người như thể thương thân

“Uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân”, đó là truyền thống, là nghĩa cử cao đẹp được cán bộ, CNV EVNGENCO 3 gìn giữ, phát huy từ nhiều năm nay. Công tác nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội như tri ân giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, CNV, NLD trong toàn đơn vị. Thông qua các tổ chức nhân đạo từ thiện, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc gia cam, Hội người khuyết tật, hàng năm Tổng công ty đã hỗ trợ hàng ngàn suất quà, hàng trăm số tiết kiệm, nhà tình nghĩa với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.



Đại diện Đoàn khối và EVNGENCO 3 trao 100 bình Oxy cho đại diện Thành đoàn Thành phố Thủ Đức.

Phát huy tinh thần đó, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay Tổng công ty đã thực hiện hàng loạt các chương trình trao tặng nhu yếu phẩm, vật dụng y tế, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ban chỉ đạo, đội xung kích phòng chống dịch Covid-19 của các đơn vị thuộc Tổng công ty đã ủng hộ quỹ vắc-xin, hiến máu nhân đạo; cán bộ, CNV, NLD tự nguyện đóng góp tiền, vật phẩm, lương thực, thực phẩm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh..

Là những người gắn bó với mảnh đất TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hơn ai hết họ hiểu rất rõ những mất mát đau thương mà đồng chí, đồng bào nơi đây phải gánh chịu trước sự tàn phá nặng nề khi đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát. Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Tổng công ty đã đóng góp 600 triệu đồng ủng hộ các y bác sĩ, ban chỉ đạo, đội xung kích trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Theo đó, đơn vị đã trực tiếp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh 200 triệu đồng. Đây là hoạt động nghĩa tình đầu tiên EVNGENCO 3 gửi đến các y bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy, là lực lượng chủ lực tại trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 với quy mô 1.000 giường và là nơi trực tiếp tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 diễn tiến nặng đến rất nặng của Thành phố.

Cũng trong thời gian cao điểm của đại dịch, đại diện lãnh đạo EVNGENCO 3 đến thăm hỏi, động viên trao quà, vật phẩm y tế cho các y bác sĩ, các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tại các Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng Tổng công ty, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên Tổng công ty đã phối hợp với Đoàn thanh niên Khối cơ sở Bộ Công Thương triển khai thực hiện chương trình “ATM ô xy Thủ Đức miễn phí”. Sau gần 3 tháng hoạt

động, chương trình đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hơn 490 lượt bình oxy miễn phí, hỗ trợ cấp cứu được hơn 180 ca, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, khó thở, cần khí oxy khẩn cấp trên địa bàn TP. Thủ Đức và một số quận, huyện tại TP. HCM, giúp nhiều bệnh nhân Covid-19 phục hồi sức khỏe, giành lại sự sống.

Trong thời gian diễn ra chương trình, Đoàn thanh niên Khối cơ sở Bộ Công Thương và Đoàn EVNGENCO 3 còn hỗ trợ nhiều vật tư y tế cho các bệnh viện, trao tặng các phần quà cho các gia đình khó khăn, tiếp sức cùng người dân vượt qua dịch bệnh và chăm lo sức khỏe cho các tình nguyện viên... Tổng kinh phí tài trợ cho chương trình ATM Oxy Thủ Đức và các hoạt động ước trên gần 1 tỷ đồng.

Bệnh viện Hùng Vương được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân là thai phụ mắc Covid-19. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác điều trị ban đầu còn hạn chế, hệ thống khí y tế không có. Trước tình hình dịch bệnh



*Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc và ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 3 trao tặng các vật dụng y tế thiết yếu trị giá 200 triệu đồng cho đại diện Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3, Thành phố Thủ Đức.*

lây lan diện rộng, mức độ nguy hiểm tăng cao, Đảng ủy khối cơ sở thuộc Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì vận động EVNGENCO 3 và các đơn vị trong khối tài trợ gần 3 tỷ đồng hoàn thành việc xây dựng Hệ thống khí nén y tế cho khu điều trị Cát Tường, đáp ứng kịp thời cho việc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đặc biệt là bệnh nhân chuyển sang mức độ nguy kịch.

Cũng trong những ngày dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề về người tại TP. Hồ Chí Minh, cùng với sự đồng hành góp sức của EVNGENCO 3, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhiệt đới, Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung và Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác triển khai xây dựng và phát triển Ứng dụng di động “Tìm người thân”, “Danh sách người dân mất vì đại dịch Covid-19. Đây là ứng dụng để tra cứu, truy vết, thống kê - phân tích - tổng hợp thông tin bệnh nhân đang được điều trị và

bệnh nhân qua đời vì Covid-19 tại các cơ sở y tế. Ứng dụng đảm bảo sự liên thông, số hóa, lưu trữ dữ liệu bệnh nhân Covid-19 từ lúc nhập viện đến khi ra viện. Với nạn nhân tử vong, dữ liệu sẽ được theo dõi truy vết đến khi tro cốt được giao cho gia đình.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, cần thiết phải có nguồn oxy dự trữ phục vụ điều trị bệnh nhân; Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy Khối và thực hiện trách nhiệm của đơn vị đứng chân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, chung tay góp sức cùng với các cơ sở y tế thực hiện công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Covid-19, bảo đảm sức khỏe của người dân Thành phố, EVNGENCO 3 và các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tài trợ, thi công lắp đặt Hệ thống Oxy dòng cao và Hệ thống hút chân không tại khu B (9 tầng) của Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP. Hồ Chí Minh. Với tinh

thần trách nhiệm cao, tất cả vì sự sống của bệnh nhân Covid-19, sau một thời gian khẩn trương thi công, toàn bộ công trình các hệ thống cung cấp khí tại Khu 5 tầng và Khu Nhiễm A, D với 378 giường đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Được biết, công trình có tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng...

Phấn khởi tự hào trước những thành quả đạt được trong năm 2021, thời gian tới trên cơ sở tiếp tục phát huy thế về sản xuất, cung cấp điện năng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tập thể cán bộ, CNV, NLD Tổng công ty Phát điện 3 nguyện làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chung tay cùng toàn đảng, toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, vững bước đi lên trong cơ chế mới, xứng đáng là doanh nghiệp vừa có tài, vừa có tâm, như cấp ủy, chính quyền và người dân từng trao gửi./.

**TRẦN VŨ THÌN**